

ด่วนที่สุด



ลงทะเบียนรับค่าระบบ สพป.สป.๒
เลขที่รับ 14926 วันที่ 2 - ก.ค. 2557
เวลา 15.46 น.
() กน. (/) ขก. () บฉ. () นก.
() ศส. () สช. () นศ. () ตสม

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๑๑๙๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๕/๕๑๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ คปสส.๐๑๑ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๕/๕๗๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนงาน ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะ (คปสส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ การประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามเอกสารที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๙๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๕๙๕, ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๙๑



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ 38243 1614
วันที่ 23 มิ.ย. 2557
ที่สุวิ ๐๒ ๖๒๘ ๖๓๙๗
๒๕๕๗กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา
ที่ ศธ ๐๒๓๕/ ๕๑๐๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษา คือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ”
ในสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ (คปสส.) โดยการสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ บัดนี้ครบ ๖ ปี การประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านและสถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษา ทราบอย่างทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายศุภกร วงศ์ปราชญ์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ที่ คปสส.๐๑๑/๒๕๕๗

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(สำเนาถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้จัดการ สสส.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือที่ นร ๑๕๐๖/๑๐๖๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๒. สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
๓. มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๒๖๒/๒๕๕๒ และมติที่ ๒๗๐/๒๕๕๓
✓๔. ชุดความรู้ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปสส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ/ด้วยเหตุผลดังนี้

๑.สังคมไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาลดอด ๓ เดือน จะตั้งสัจจะอธิษฐาน ลดละเลิกเหล้า เป็นการรักษาศีล ๕ และจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปสส.) องค์กรภาคีได้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นถึงจากปกติที่เคยมีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐-๕๐ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งหากรัฐบาลรับรองให้มี “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ยิ่งเป็นการสนับสนุนธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามนี้ให้ดียิ่งขึ้น

๒.จากการสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักวิจัยเอแบคโพล ปี ๒๕๔๙ พบว่าประชาชนร้อยละ ๘๘.๖ เห็นด้วยกับการกำหนดให้มี “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ๑ วันต่อปี และเห็นว่า “วันเข้าพรรษา” ควรเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ร้อยละ ๖๑.๖

๓.การประกาศเป็นนโยบาย(มติคณะรัฐมนตรี) ให้ความร่วมมือในการรณรงค์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงที่มีภารกิจด้านพัฒนาสังคมและชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น

บัดนี้จะครบ ๖ ปี/



เครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปสส.) www.thaihealthnetwork.com

47/200 ช.นมินทร์ 157 แยก 4-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ผู้ประสานงาน : นายประจักษ์ เกร็มย์ : มือถือ 081-499-4003 อีเมล lorppm8@hotmail.com

บัดนี้ครบ ๖ ปี การประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว จึงขอความกรุณาแจ้งแนวทางปฏิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุญาตเรียนเสนอเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

๑.ขอให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งระบุและประชาสัมพันธ์ข้อความ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์และขอให้มีการจัดบอร์ดหรือนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

๒.ขอให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมให้มีการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา สอดคล้องกับ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยอาจขอความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และสนับสนุนการดำเนินการในข้อ ๑. อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ผ่านสื่อมวลชน และ/หรือสื่อพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นด้วย

๓.ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งไปให้ทุกวัดดำเนินกิจกรรมเนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยอาจบูรณาการไปกับงานที่วัดดำเนินการในวันเข้าพรรษาอยู่แล้ว ทั้งนี้ เน้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข โดยเฉพาะงดเหล้าเข้าพรรษา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ทั้งนี้ ข้อมูล ชุดความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปสส.)ได้แนบมาด้วยนี้แล้ว และท่านสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.thaihealthnetwork.com

ดังนั้น เพื่อให้วันสำคัญดังกล่าวเป็นที่รับรู้และมีการจัดกิจกรรมให้สมกับความเป็นวันสำคัญระดับชาติ จึงขอการสนับสนุนจากท่านแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกระดับตามข้อเสนอดังกล่าวตามสมควรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ เกร็มย์)

ผู้จัดการเครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปสส.)

ประสานงาน

นส.กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์ โทร.08 5249 9928

47/200 ช.นมินทร์ 157 แยก 4-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240



เอกสารประกอบ 5

ชุดความรู้ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

เรียบเรียงโดย นายประณัติ เกร็มย์
เครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ(คปส.)

ความเป็นมาของ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ความเป็นมาของวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น เริ่มต้นจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคี ได้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จากปกติที่เคยมีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐-๕๐ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งหากรัฐบาลรับรองให้มี “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ยิ่งเป็นการสนับสนุนธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสำรวจความคิดเห็นผ่านสำนักวิจัยเอแบคโพลในปี ๒๕๔๙ พบว่าประชาชนร้อยละ ๘๘.๖ เห็นด้วยกับ การกำหนดให้มี “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ๑ วันต่อปี และเห็นว่า “วันเข้าพรรษา” ควรเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ร้อยละ ๖๑.๖

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” ของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (วันเข้าพรรษาของปีนั้น)

ปีถัดมา พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลยังได้ประกาศกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีล ๕ งด-ลด-ละ-เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา และในช่วงตลอด ๓ เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย

ความสำคัญของ “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นวันยกระคับให้ศีลข้อที่ ๕ คือเว้นจากดื่มสุราและของมึนเมา ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงกิจกรรมเป็นครั้งแรกในโลก
๒. เป็นวันที่ประชาคมส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจุดประเด็นผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
๓. เป็นวันที่ประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาของประเทศ
๔. เป็นวันตั้งต้นให้เกิดการรักษาศีล ๕ และงดเหล้าตลอดเวลา ๓ เดือน

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เกิดขึ้นหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ ๒,๖๐๐ ปี

ภาคร่วมผลักดัน “วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม จนยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิต ต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาลด ละ เลิก เหล้า รักษาศีล ๕

- ๑) จากการศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคี



ได้รับรองโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จากปกติที่เคยมีผู้
งดเหล้าเข้าพรรษาร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐-๕๐ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งหากรัฐบาลรับรองให้มี “วันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ” ยิ่งเป็นการสนับสนุนธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามนี้ให้ดียิ่งขึ้น

๒) จากการสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักวิจัยเอแบคโพลส์ ปี ๒๕๔๔ พบว่าประชาชนร้อยละ ๘๘.๖ เห็นด้วยกับ การ
กำหนดให้มี “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ๑ วันต่อปี และเห็นว่า “วันเข้าพรรษา” ควรเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ร้อยละ ๖๑.๖

๓) การประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรี) จะทำให้ความร่วมมือในการรณรงค์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกระทรวงทางสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น วันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นมติคณะรัฐมนตรี
ที่นำอนุโมทนา และถ้าพุทธศาสนิกชนได้นำไปปฏิบัติ ก็จะเกิดผลแก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง เพราะการดื่มสุราเป็นที่ตั้งของความประมาท

มีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ปมาโท มจฺจุโน ปหิ” “ความไม่ประมาท
เป็นทางไม่ตาย อปฺปมาโท อมตฺ ปหิ” (ขุ.ธ. ๒๔/๑๘) น่าสังเกตว่า ในศีลทั้ง ๕ ข้อนั้นดูเหมือนการดื่มสุรา จะเป็นศีลข้อเดียวที่เกี่ยวกับการ
การทำร้ายตัวเอง ถ้าคนมีสติก็จะไม่ประมาท แต่เพราะสุราดื่มแล้วทำให้ทำให้มึนเมา คนเมาย่อมขาดสติ ถ้างดดื่มสุราก็จะเป็นการฝึก
สติไปในตัว และจะทำให้ประโยชน์ได้ดังเช่นพระพุทธวจนะ ที่ว่า “มฺนุสฺสสา สทา สติมฺโต เป็นคนควรมีสติทุกเมื่อ” หากมีพลังที่มั่นคง
จะงดเหล้าตลอดพรรษา น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ชีวิตจะได้ยืนยาวอยู่โลกนานๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน งดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิก
ดื่มเหล้าตลอดไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้กำหนด “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงด
ดื่มสุราแห่งชาติ” โดยให้เริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (วันเข้าพรรษาของปีนั้น)

คณะรัฐมนตรีมีมติ ประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิกดื่มเหล้า
ชำระล้างจิตใจ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จาก สถิติการดื่มเหล้า นอกจากเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และอุบัติเหตุทางจราจรแล้ว ยังเป็นสาเหตุของความรุนแรง ครอบ
แตกแยก เกิดการหย่าร้าง กว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายในปี ๕๐ และสาเหตุก่อทะเลาะวิวาท จนได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาพยาบาลมากถึงร้อยละ
๔๕ และเกิดคดีอาญาทางเพศสูงถึงร้อยละ ๓๕ ด้วย ร้านค้า ร้านขายของชำ และสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ ให้หยุดบริการ
ห้ามจำหน่ายสุรา หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามจนยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิต ต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน โดยเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาลดดื่ม ๓ เดือน จะตั้งสังฆะอธิษฐาน ลดละเลิกเหล้า รักษาศีล ๕ และจากการที่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และองค์กรภาคีได้รับรองโครงการงด
เหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมาพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิก
ดื่มเหล้าตลอดไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้กำหนด “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ”

ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑



ความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ (ในวันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา) ตามมาตรา ๒๘, มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒ (ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้ว่า วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (๔ วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา) เป็นวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ห้ามนั้น) โดยยกเว้นให้ขายได้เฉพาะในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในทุกปี วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็น ๒ ใน ๔ วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กล่าวคือ เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของคืนวันแรก ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของคืนวันที่สองในปีนั้นๆ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑ มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๑ มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ ๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

๑ มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จำเป็นไว้ด้วยก็ได้ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

๑ มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ ๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา

๑ มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑ มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สรุปสาระสำคัญ เรื่องวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ (ในวันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา) ตามมาตรา ๒๘, มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒ (ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้ว่า

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (๔ วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา) เป็นวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ห้ามนั้น) โดยยกเว้นให้ขายได้เฉพาะในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในทุกปี วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็น ๒ ใน ๔ วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กล่าวคือ เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของคืนวันแรก ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของคืนวันที่สองในปีนั้นๆ



ธรรมเนียมปฏิบัติใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นการตื่นรู้ของพุทธศาสนิกชนในการรักษาศีลข้อที่ ๕ อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมในวันวันงดดื่มสุราแห่งชาติที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ทำคือ การปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา งดรงค์เจริญชวงงดเหล้า รักษาศีล(เน้นข้อที่ ๕) เจริญสมาธิภาวนา ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชาวพุทธส่วนใหญ่จึงชวนชววยไปวัดหรือศาสนสถานเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การรักษาศีลข้อที่ ๕

ข้อคิดที่ได้จากตรงนี้คือ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ของหมู่คณะ ทั้งหมู่คณะเล็ก เช่น ครอบครัว และหมู่คณะใหญ่ คือประเทศชาติ จะต้องมึหลักการที่ชัดเจน มีแม่บทที่ชัดเจน ที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม และหลักการนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งต้องถูกนำมาประพฤติปฏิบัติ จนกระทั่งหลักการที่ดีเหล่านั้นกลายเป็นนิสัยประจำตัว นิสัยประจำชาติ จึงจะส่งผลให้ตนเอง หมู่คณะ และประเทศชาติเจริญขึ้น และสงบสุขอย่างยั่งยืน

ในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะฟังประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรม อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค ๘ กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ จึงจะชื่อว่า ได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่าง ยิ่งแท้จริง
